



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งระดับควบคุม ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๖๕๐๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินภา สีลานันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
๒.	นางสาวชลลดา สงศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
๓.	นางพิชญ์สินี ภวภูตานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและ ป้องกันการติดเชื้อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ก.

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริณภา สีลานันท์	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</u> <u>โรงพยาบาลบางพลี</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๔๕๕๑	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</u> <u>โรงพยาบาลบางพลี</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	๔๕๗๘	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมดทางหน้าท้อง (Total Abdominal Hysterectomy) ที่มีโรคร่วม					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน นวัตกรรมกระดานนับผ้าก๊อชทันใจปลอดภัยครบถ้วน					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					
๒.	นางสาวชลลดา ส่งศรี	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</u> <u>โรงพยาบาลบางพลี</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๑๕๖๖	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ</u> <u>โรงพยาบาลบางพลี</u> <u>กลุ่มการพยาบาล</u> <u>กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม</u> พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๔๕๙๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อุดตัน					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน ถุงมือ Soft and Safety					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					



/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓.	นางพิชญ์สินี ภวภูตานนท์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๓๐๗๒๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๔๖๐๐	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ติดเชื้อโควิด ๑๙ ซ้ำซ้อน					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การพัฒนาการลดระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แบบท้ายประกาศ”					

๒๖